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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um heilsugæslu í Kópavogi.

Frá Gunnari Birgissyni.

1. Hve margir heilsugæslulæknar eru starfandi í Kópavogi?
2. Hvenær á að taka í notkun nýja heilsugæslustöð í Salahverfi og hve margir læknar eiga

að starfa við hana?
3. Eru einhver áform um að endurnýja núverandi heilsugæslustöð í Fannborg á næstunni?


